

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường THCS, Tiểu học, Mầm non Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ). Tại những nơi đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường vào công tác giáo dục và đào tạo của địa phương và của đất nước; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình để giáo dục học sinh các cấp học trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng các trường học tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) 43 máy tính cùng máy chiếu, tivi phục vụ cho hoạt động dạy và học.

- Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Đại học Thái Bình, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình; Trường THCS Trần Phú, Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình).

Tại các trường đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các trường trong năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn các trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục; cán bộ, giáo viên nhà trường cần thường xuyên trau dồi không chỉ trình độ chuyên môn mà còn cả đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong nghề nghiệp, là tấm gương cho các thế hệ học trò noi theo, xứng đáng với sự tôn vinh mà xã hội dành cho nghề giáo. Đồng chí cũng yêu cầu học sinh, sinh viên phải học truyền thống hiếu học của quê hương, nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, chuẩn bị tốt hành trang lập thân, lập nghiệp, góp xây dựng quê hương, đất nước.

- Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Quỳnh Côi nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và 55 năm ngày thành lập trường (1962 - 2017).

Những năm gần đây, Trường

THPT Quỳnh Côi luôn đứng top đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và các cuộc thi: giáo viên giỏi, học sinh giỏi, tốt nghiệp và đại học. Với những thành tích đạt được, nhà trường trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh và vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có thi đua của Chính phủ...

Chúc mừng những thành tích đạt được của các thế hệ nhà trường tiếp tục, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Trường THPT Quỳnh Côi không ngừng phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo, đạt kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các thầy cô của nhà trường có thành tích tiêu biểu trong phong trào dạy và học.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ).

- Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình, chúc mừng hơn 200 cán bộ, giáo viên, hội viên Hội Cựu giáo chức xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Thanh Tân không chỉ là xã giàu truyền thống cách mạng mà còn là xã có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Hiện 3 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả địa phương đã đạt được thời gian qua đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới cán bộ, giáo viên các trường học và hội viên Hội Cựu giáo chức xã, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để phong trào dạy và học của địa phương ngày càng phát triển.

- Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Tiên Hưng.

Trường THPT Tiên Hưng có 36 lớp, hơn 1.600 học sinh. Năm học 2016 - 2017, Trường đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 99,62%. Toàn trường có 394 em đủ điểm chuẩn để vào các trường đại học, cao đẳng (đạt 74,2%); kết quả lên lớp đạt 100%; có 21% học sinh xếp loại văn hóa giỏi; có 1 giải nhì đồng đội, 27 giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12; có 22 thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 8 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 32 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở.

Trường được UBND tỉnh tặng bằng khen; nhiều thầy cô giáo và các tập thể được nhận bằng khen của các cấp, các ngành...

- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường ở xã Tây Sơn (Tiên Hải).

Năm học vừa qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã Tây Sơn đã giành được những thắng lợi tương đối toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tỷ lệ huy động các cháu mầm non đến trường đúng độ tuổi đạt tỷ lệ cao, trong đó trẻ mẫu giáo Chỉ Minh, tăng cường quản lý học sinh, giáo dục tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng các thầy cô giáo Trường THCS Phương Cường Xã (Đông Hưng).

Trường THCS Phương Cường Xã là cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng trong khối THCS của huyện Đông Hưng. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 1.043 học sinh của 3 xã Đông Phương, Đông Cường và Đông Xá.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng các thầy cô giáo nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời, biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phong trào thi đua "Hai tốt", đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn xã hội xác định sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của chính mình. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Bản thân các thầy cô giáo tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, góp phần giữ vững vị thế trong top đầu của huyện về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn.

- Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du.

Trường THPT Nguyễn Du là một trong những trường THPT liên tục năm trong top 200 trường có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Đặc biệt, trong năm học 2016 - 2017, Trường được đánh giá là 1 trong 100 trường THPT tốt nhất cả nước.

Chia vui với cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích thầy và trò nhà trường đã đạt được, được trong những năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy và học, đóng góp công sức phát triển sự nghiệp trồng người. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện Kiến Xương tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi

nhất để cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường công tác và học tập, giành nhiều thành tích cao trong những năm học tiếp theo.

- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường ở xã Tây Sơn (Tiên Hải).

Năm học vừa qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã Tây Sơn đã giành được những thắng lợi tương đối toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tỷ lệ huy động các cháu mầm non đến trường đúng độ tuổi đạt tỷ lệ cao, trong đó trẻ mẫu giáo Chỉ Minh, tăng cường quản lý học sinh, giáo dục tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội.

- Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Thái Bình ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT những năm qua đều ngang với tỷ lệ chung của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của thầy và trò nhà trường. Đồng chí đề nghị Trường THPT Nguyễn Thái Bình tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy cô và học sinh. Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích cực áp dụng các phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục các em trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tích cực làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào hiếu học ở địa phương.

- Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Chu Văn An (Vũ Thư).

Trường THCS Chu Văn An hiện thu hút khoảng 700 học sinh mỗi năm. Nhiều năm qua, Trường dẫn đầu bậc THCS huyện Vũ Thư, trong đó năm học 2016 - 2017 Trường dẫn đầu bậc THCS toàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được, ghi nhận nỗ lực, cống hiến quan trọng của các thầy cô giáo. Kỳ Đồng chí yêu cầu nhà trường cần tranh thủ sự ủng hộ của địa phương và ngành Giáo dục, vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Kỳ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường và mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

chí gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy giáo Trịnh Đình Tạ, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An.

- Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường ở xã Mỹ Lộc (Thái Thụy).

Năm học 2016 - 2017, phong trào dạy và học của các trường ở xã Mỹ Lộc tiếp tục chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 3 trường: mầm non, tiểu học, THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia; cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Cấp học mầm non có nhiều tiến bộ, số trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao với 99,7%, các cháu đều được nuôi dưỡng chu đáo, được thăm khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Giáo dục tiếp tục giữ vững chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; giáo dục THCS đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.

- Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Thái Bình ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT những năm qua đều ngang với tỷ lệ chung của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của thầy và trò nhà trường. Đồng chí đề nghị Trường THPT Nguyễn Thái Bình tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy cô và học sinh. Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích cực áp dụng các phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục các em trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tích cực làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào hiếu học ở địa phương.

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Lý Bôn.

Trường THPT Lý Bôn hiện có hơn 1.700 học sinh theo học. Những năm qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 99,8% ổn định trong nhiều năm liền, trên 60% học sinh đỗ đại học, cao đẳng.

Phát biểu với giáo viên, học sinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả nhà trường đạt được. Đồng chí đề nghị nhà trường tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Kỳ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường và mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm, đã cấp miễn phí 103.611 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 420 hộ nghèo vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng; công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và trả lời đơn thư tiếp tục được chú trọng thực hiện...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trọng tâm là việc giải quyết các chế độ, chính sách, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; công tác giám ngoài; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hoạt động bình đẳng giới; vụ sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cai nghiện, phòng, chống mại dâm.

Đại diện đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Sở, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người cao tuổi

Chiều ngày 20/11, tại xã Đông Kinh (Đông Hưng), 150 người cao tuổi trong xã đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc bổ miễn phí.

Đây là một trong những hoạt động trong kế hoạch triển khai mô hình "Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, năm 2017" do Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGD và Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng thực hiện.

Trong thời gian nửa ngày, 150 người cao tuổi đã được các bác sĩ khám tổng quát nhằm phát hiện các bệnh thường gặp; tư vấn chế độ sinh hoạt, ăn uống và cách phòng tránh bệnh ở người già và bệnh xuất hiện theo mùa như xương khớp, tim mạch, cảm cúm... Qua đó, giúp người cao tuổi biết rõ tình hình bệnh tật của mình, có kỹ năng phòng bệnh, chủ động và có giải pháp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số.

HA ANH

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

UBND các xã, phường, thị trấn, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản: Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 11/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát; Công văn số 2740/UBND-NNTNMT ngày 20/7/2017 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3044/UBND-NNTNMT ngày 10/8/2017 và Công văn số 3748/UBND-NNTNMT ngày 29/9/2017 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi; Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 ban hành quy chế phối hợp trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh
Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi. Khỏi tố hình sự đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản. Xử lý nhanh, dứt điểm các điểm nóng về an ninh trật tự có nguyên nhân từ hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi;
Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, công khai kết quả kiểm tra nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân;

Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện đường thủy, đặc biệt đối với các phương tiện lắp đặt hệ thống bơm hút cát không có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định, đình chỉ không cho lưu hành đối với các phương tiện tự ý lắp hệ thống bơm hút cát sai quy định.

3. Sở Giao thông Vận tải
Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng trong việc kiểm tra các phương tiện đường thủy theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, kiến nghị thu hồi đối với các trường hợp cấp sai quy định, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần, các trường hợp cho thuê đất ven sông sử dụng sai mục đích, sai thẩm quyền...;

Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin có liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát trái phép.

5. Cục Thuế tỉnh
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp được phép khai thác, kinh doanh cát, sỏi trong việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

6. UBND các huyện, thành phố
Chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời cung cấp thông tin với các ngành chức năng về hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát trên địa bàn; Tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác cát trên địa bàn, chú trọng khu vực giáp ranh giữa các địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn; tình trạng khai thác cát trái phép; chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm khi có yêu cầu.
Nhận Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ vào Điều 9 và Điều 42; Điều 44; Điều 66; Điều 67 của Luật Phá sản năm 2014; Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 198, Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Bá Tuyên - Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình. Người được ủy quyền lại: Ông Đỗ Duy Hùng - Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình.
Sau khi xem xét các giấy tờ tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản. Xét thấy có căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần Hồng Phú. Trụ sở thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mất khả năng thanh toán.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú.
2. Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản: Ông Trần Huy Hoàng.
3. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản số 01/2017/TLST-PS ngày 21 tháng 7 năm 2017.
4. Người làm đơn yêu cầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 198, Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Bá Tuyên - Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình. Người được ủy quyền lại: Ông Đỗ Duy Hùng - Phó trưởng

phòng khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

5. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán: Công ty Cổ phần Hồng Phú. Địa chỉ: thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
6. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản trị viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản trị viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.
- Thời hạn đăng quyết định mở thủ tục phá sản trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 2 số báo địa phương liên tiếp nơi Công ty Cổ phần Hồng Phú mất khả năng thanh toán có và trừ số chính là 60 (sáu mươi) ngày trong thời hạn trên thì chủ nợ, những người mắc nợ và những người liên quan có quyền gửi ý kiến hoặc văn bản cho tòa án.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có quyền kháng nghị quyết định mở thủ tục phá sản này theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.
7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.